

สรุปข่าวประจำวัน 3-9 มิถุนายน 2563

“จूरินทร์”ชี้โควิดคลี่คลายเร่งท่าตลาดส่งออกข้าว มั่นใจปีนี้ 7.5 ล้านตันตามเป้า

“จूरินทร์” มั่นใจหลังคุยกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว ปีนี้ไทยส่งออกข้าวทะลุ 7.5 ล้านตัน หลังเจอปัญหาโควิด-19 ระบาด และเมื่อเปิดประเทศจะเร่งเดินหน้าท่าตลาด พร้อมรับมอบข้าวถุงเพื่อนำไปแจกประชาชน

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานรับมอบข้าวสารขาวคุณภาพส่งออกบรรจุถุงจำนวน 50,000 ถุงๆละ 5 กิโลกรัมจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ได้มีการหารือถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากหลายประเทศเปิดให้มีการส่งออกในช่องทางต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วนั้น

ทั้งนี้แม้ปี 2563 (1 ม.ค.-4 มิ.ย.) จากข้อมูลกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าว ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 2.61 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.60 ที่ส่งออกปริมาณ 3.88 ล้านตัน โดยปี 2563 กระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.05 ที่ส่งออกได้ปริมาณ 7.58 ล้านตัน โดยในช่วง 5 เดือนการส่งออกข้าวไทยจะไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากติดปัญหาโควิด-19 ระบาด แต่ยังมีแนวโน้มช่วงที่เหลือปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านตัน และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอน

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้แสดงความยินดีที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำข้าวสารดังกล่าว ซึ่งเป็นสินค้าบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนมามอบให้กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆเพื่อจะได้ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตินี้ร่วมกันไปได้ด้วยดี

โดยจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปพบปะหารือหรือกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าข้าวในต่างประเทศได้ จึงได้มีการจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference กับสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าวด้วยเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาและขยายตลาดข้าวไทยไปต่างประเทศต่อไป

ที่มา สยามรัฐออนไลน์

ผู้ส่งออกข้าวมอบข้าว 5 หมื่นถุงให้พาณิชย์ช่วยประชาชนลดผลกระทบโควิด-19

“จूरินทร์” รับมอบข้าวสารจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จำนวน 50,000 ถุง มูลค่า 4.5 ล้านบาท เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้มอบข้าวถุงจำนวน 50,000 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม มูลค่า 4.5 ล้านบาท ให้กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งต่อให้ประชาชนบรรเทาทุกข์ช่วงโควิด-19 ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งที่ผ่านมา ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองด้วยกันมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดำเนินการทำรายได้เข้าประเทศ การ

ส่งออกข้าว ยังจับมือร่วมกันในการทำตัวเลขเพื่อทำรายได้จากการส่งออกข้าวของไทยให้กับประเทศให้มากที่สุด ก็
จะส่งผลกับเกษตรกร นอกจากความร่วมมือในเรื่องการค้าข้าวร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว วันนี้ต้องถือโอกาส
ขอบคุณทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่ได้กรุณามีน้ำใจที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะบริจาคข้าวสารสูง
เพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่
ประสบภัยโควิด-19

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับ
โควิด-19 เตือนร้อนกันทุกหย่อมหญ้า วันนี้รัฐบาลมีผลงานด้านการควบคุมโรคติดต่อให้อยู่ในวงจำกัดแล้ว ถึงเวลาที่
เราจะต้องมาดูแลรากหญ้าที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ สิ่งที่สำคัญๆ ทำ ก็คือ ในฐานะที่เป็น
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สิ่งที่เราทำ คือ ข้าว วันนี้เรามีความยินดีที่จะมอบข้าวสาร 5 กิโลกรัมจำนวน 50,000 ถุง
ให้กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อไปมอบให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่เดือดร้อน เชื่อว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะส่งมอบถึงมือ
ประชาชนโดยตรงที่นำมามอบให้วันนี้เป็นข้าวขาว 5% มูลค่าประมาณ 4.5 ล้านบาท
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กรมการค้าต่างประเทศเจรจาขายข้าวผ่านออนไลน์ คิวต่อไปเล็งถกมาเลเซีย-อินโดฯ-ป็นส์-จีน

กรมการค้าต่างประเทศปรับแผนใช้ระบบออนไลน์ เเจรจาการค้าขายตลาดข้าวไทย หลังโควิด-19 ทำ
เดินทางลำบาก เล็งคุยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และจีน ติดตามสถานการณ์ หลังคุยฮ่องกงไปแล้ว
ประสบความสำเร็จสูง มั่นใจขายข้าวไทยได้เพิ่มขึ้นแน่

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ปรับแผนการเจรจาขายข้าวไทย โดยใช้
ระบบออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ และระบบ Zoom ในการพบปะเจรจากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าข้าวของไทย
เพื่อติดตามสถานการณ์และโอกาสในการซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น เพราะหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้
การเดินทางไปพบปะกันทำได้ยากขึ้น จากการที่บางประเทศยังมีการล็อกดาวน์ และบางประเทศมีการห้ามบินเข้า
ประเทศ จึงต้องหันไปใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

“กรมฯ มีแผนที่จะร่วมมือกับผู้ส่งออก จัดพบปะทางออนไลน์กับผู้ซื้อผู้นำเข้าในประเทศเป้าหมาย เช่น
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และจีน เพื่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบ สอบถามสถานการณ์การค้า การบริโภค
ข้าวเป็นอย่างไร มีอะไรขาดเหลือหรือไม่ มีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าต้องการ ก็อย่าลืมนึกถึงไทย เพราะ
ไทยมีข้าวพร้อมส่งออก ไม่มีการจำกัดการส่งออกและข้าวไทยเป็นข้าวดี มีคุณภาพ เชื่อมมันได้” นายเกียรติกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของฟิลิปปินส์ กำลังจะเปิดประมูลข้าวจำนวน 3 แสนตัน ซึ่งไทยจะมีการยื่นประมูลด้วยใน
วันที่ 8 มิ.ย.2563 คาดว่าไทยน่าจะแข่งขันประมูลได้ ส่วนมาเลเซีย ยังรอดูสถานการณ์ ขณะที่อินโดนีเซีย ก็
เช่นเดียวกัน ยังรอดูสถานการณ์อยู่ แต่มั่นใจว่า หากมีความต้องการซื้อข้าว ไทยจะสามารถขายให้ได้ และจีน กำลัง
เจรจาผลักดันให้จีนปิดการซื้อข้าวในส่วนที่เหลือ 3 แสนตันของสัญญาแรกให้จบ เพราะขณะนี้ รถไฟไทย-จีน
สัญญา 2.3 มีความคืบหน้า จะมีการลงนามกันในเร็วๆ นี้ ซึ่งในส่วนของการซื้อข้าวและยางพาราจากไทย ก็ควรจะมี
ข้อยุติด้วย

นายเกียรติกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวไทย คาดว่า ความต้องการข้าวจะยังคงมีเข้ามาเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องระวังเรื่องการแข่งขันจากคู่แข่ง โดยเวียดนามได้ยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวแล้ว และปีนี้ยังตั้ง

เป้าส่งออกประมาณ 7 ล้านตัน ใกล้เคียงกับไทยที่ตั้งเป้า 7.5 ล้านตัน ส่วนอินเดีย เพิ่งปลดล็อกให้มีการส่งออกได้ ก็จะเป็นคู่แข่งที่สำคัญในตลาดข้าวของไทย

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามเรื่องเงินบาทแข็งค่า เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้าวไทยแพงขึ้น เมื่อเทียบกับข้าวของคู่แข่ง ซึ่งกรมฯ จะเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับข้าวไทยว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพราะมีผลทำให้ผู้ซื้อยอมจ่ายแพงขึ้น

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานข้าวพื้นนุ่ม ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญว่าจะกำหนดรายละเอียดอย่างไร มาตรฐานแบบไหน เพราะหากมีข้าวทางเลือกเพิ่มเข้ามา ก็จะทำให้ไทยมีโอกาสในการทำตลาดข้าวได้มากขึ้น เพราะข้าวพื้นนุ่ม เป็นข้าวที่อยู่ระหว่างข้าวหอมมะลิ กับข้าวขาว 100% แต่มีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ และปัจจุบันตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

ส่วนการส่งออกในช่วง 5 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) มีปริมาณ 2,590,161 ตัน ลดลง 31.51% มูลค่า 1,735 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 13.07% หากคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 54,241 ล้านบาท ลดลง 14% มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 669.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 28.81%

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

พิษโควิด ทบทวนส่งออกข้าวใหม่ไม่ถึง 7.5 ล้านตัน ขยายกตันทุนพุ่ง แพงกว่าคู่แข่ง รุดที่ 3 รองอินเดีย-เวียดนาม

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกข้าวในปีใหม่อีกครั้ง โดยจะทบทวนเป้าหมายการส่งออกข้าวทั้งปี เนื่องจากเห็นว่าเป้าหมายเดิมที่ 7.5 ล้านตัน มีโอกาสเป็นไปได้ยากเนื่องจากตลาดข้าวกำลังอยู่ในช่วงขาลงถึงแม้ว่าข้าวจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง แต่ถือว่าปริมาณการส่งออกลดลงมาก เนื่องจากหลายประเทศกลับมาเป็นผู้ผลิตและส่งออก จากเดิมที่ระงับการส่งออกไว้ชั่วคราว อาทิ ในเวียดนามและอินเดีย ซึ่งหลังจากมีการปลดล็อกดาว์นประเทศสามารถกลับมาส่งออกข้าวได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ล่าสุดในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ตัวเลขการส่งออกข้าวของไทยอยู่ที่อันดับ 3 ของโลก โดยส่งออกน้อยกว่าอินเดียและเวียดนามและจากกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าที่หดตัวลงจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยทำตลาดข้าวได้ยากขึ้น เนื่องจากข้าวไทยยังคงมีราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจากผลผลิตที่มีน้อยและต้นทุนการผลิตสูงกว่า โดยราคาข้าวขาวของไทยอยู่ที่ตันละ 490-500 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ข้าวอินเดียอยู่ที่ตันละ 360 เหรียญสหรัฐฯ และข้าวเวียดนามอยู่ที่ตันละ 450-460 เหรียญสหรัฐฯ

ที่มา สยามรัฐออนไลน์

ลุย GtoG ข้าวปีนส์ 3 แสนตัน ลู้อินเดีย-เมียนมา-เวียดนาม

หวั่น “อินเดีย-เมียนมา” คว่าออร์เดอร์ประมูลข้าวจีทูจีฟิลิปปินส์ 3 แสนตัน เหตุราคาถูกกว่าไทย 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวไทยแพงกว่าเกณฑ์กลางประมูล 40 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 กรมการค้าต่างประเทศจะยื่นหนังสือเข้าร่วมประมูลข้าวขาว 25% แบบรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกใน

รอบ 2 ปี รวมปริมาณ 3 แสนตัน ทั้งนี้เบื้องต้นฟิลิปปินส์กำหนดหลักเกณฑ์ให้เสนอราคารวมค่าขนส่ง (CIF) เฉลี่ยไม่เกิน 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน และกำหนดให้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งมอบภายใน 22 มิถุนายน 2563

“ส่วนแผนการผลักดันการส่งออกข้าวไทย กรมก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป ทั้งจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮังการี เพื่อผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปี 2563 ปริมาณ 7.5 ล้านตัน และจะไม่มีกำหนดปริมาณการส่งออกเนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น”

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ประเมินเบื้องต้นว่าโอกาสที่ไทยจะชนะการประมูลครั้งนี้ค่อนข้างน้อย เพราะราคาส่งออกข้าวขาว 25% ล่วงหน้า (FOB) ของไทยตันละ 470 เหรียญสหรัฐ และเมื่อรวมค่าจัดการอีกตันละ 60 เหรียญสหรัฐ จะทำให้ข้าวไทยมีราคาตันละ 530 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าราคาเกณฑ์กลางที่ฟิลิปปินส์ตั้งไว้ตันละ 490 เหรียญสหรัฐ เทียบกับราคาข้าวเวียดนามตันละ 450 เหรียญสหรัฐ

“เป็นที่น่าสังเกตว่าการประมูลครั้งนี้ ทางฟิลิปปินส์เชิญทั้งอินเดียและเมียนมา จากเดิมมีเพียงเวียดนามและไทย ซึ่งปัจจุบันอินเดียมีสต็อกข้าวส่วนเกินถึง 20 ล้านตัน และราคาข้าวขาว 25% อินเดียตันละ 360 เหรียญสหรัฐ หากรวมค่าบริหารจัดการไปด้วยราคาก็ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายของฟิลิปปินส์ และยิ่งถูกกว่าไทยถึงตันละ 100 เหรียญสหรัฐ โอกาสที่อินเดียจะชนะประมูลมีสูงมาก หรือแม้แต่เมียนมาก็มีโอกาสชนะประมูล อย่างน้อย 50,000 ตัน”

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมประมูลจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์มิตร และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่หากไทยไม่สามารถชนะประมูล ทางเอกชนยังสามารถส่งออกได้โดยใช้กรอบความตกลงอาฟต้า มีอัตรภาษี 35% ส่วนประเทศนอกอาเซียนมีภาษี 50%

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โรงสีขาดสภาพคล่อง แห่ขายทิ้ง แดกไลน์ทำข้าวถุง-ส่งออก

หมดยุคจำนำข้าว “โรงสี” อ่วมหนัก-ขาดสภาพคล่อง แห่ประกาศเทขายผ่านโซเชียลยกเซตทั้งอาคาร-เครื่องจักร-อุปกรณ์ ถึงยุคซันเซต อยู่ในแหล่งปลูกข้าวหลัก “อุบล-ชัยนาท-สุพรรณ-นครสวรรค์” ยังไปไม่รอด ยอดลดฮวบจาก 3 หมื่นโรง เหลือแค่ 300 โรง ส.โรงสีข้าวไทยชี้แข่งเดือด หนีตายแดกไลน์ “ส่งออก-ค้าข้าวถุง-พลังงาน” สร้างรายได้เพิ่ม เผยแบงก์เข้มปล่อยสินเชื่อ จัดเป็นกลุ่มเสี่ยง

หลังรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าบริหารประเทศ และปรับเปลี่ยนนโยบายข้าวจากการรับจำนำสู่การประกันรายได้มานานกว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้ธุรกิจโรงสีข้าวที่เคยเฟื่องฟูเมื่อครั้งเข้าร่วมรับจำนำสีแปรสภาพข้าวให้รัฐบาลภายใต้โครงการรับจำนำ มีผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เพิ่มกำลังการผลิตสูงถึง 30,000 โรง เกินกว่ากำลังการผลิตข้าวเปลือกที่ปลูกแต่ละปีถึง 3 เท่า กลายเป็น “ธุรกิจซันเซต” ต้องปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจเพื่อความอยู่รอด ล่าสุดหลายโรงสีมีปัญหาสภาพคล่อง ต้องประกาศขายผ่านโซเชียลมีเดีย

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีข้าวเปิดเผย ประชาชาติธุรกิจว่า ขณะนี้มีจำนวนโรงสีที่ต่อทะเบียนตาม พ.ร.บ. ค่าข้าว 1,000 โรงอยู่ในสมาคมโรงสีข้าวไทย 600-700 โรง แต่ประกอบธุรกิจจริง ๆ เพียง 300-400 โรง ลดลงจากปี 2558-2559 ที่เคยมีโรงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าภายใน กว่า 1,400 โรง หรือหากดูตัวเลขจากใบ รง.4

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 30,000 โรง ถือว่าลดลงต่อเนื่อง หลังประสบปัญหาการแข่งขันรุนแรง ต้องแย่งซื้อข้าวเปลือกในราคาต้นทุนสูง แต่ปลายทางแคบต้องแย่งขายให้กับผู้ส่งออก ซึ่งก็มีสัดส่วนน้อยเพียงไม่กี่รายใน

ราคาต่ำ ทำให้กำไรส่วนต่างลดลง จึงเหลือเฉพาะโรงสีขนาดใหญ่ที่ส่งออกข้าว หรือทำข้าวถุงขายในประเทศควบคู่กัน ส่วนรายที่อยู่ไม่รอดก็ประกาศขาย แม้จะขายยากเพราะเป็นธุรกิจซันเซตไม่มีใครต้องการซื้อ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากการสำรวจพบว่ามีการประกาศขายโรงสีและอุปกรณ์จำนวนมาก มีทั้งโรงสีที่อยู่ในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ เช่น จ.อุบลราชธานี ประกาศขายโรงสีขนาดใหญ่ พื้นที่ 29 ไร่ กำลังการผลิต 500 ตัน/วัน โกดังเก็บข้าวได้ 20,000 ตัน/วัน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องราคา 300 ล้านบาทผ่าน www.property99.net ในจ.ชัยนาท มีการประกาศขายโรงสีขนาดใหญ่พื้นที่ 114 ไร่ รวมลานตาก โกดัง รถยก เครื่องมือต่าง ๆ ราคา 600 ล้านบาท ผ่าน www.dotproperty.co.th จ.นครสวรรค์ ประกาศขายโรงสีขนาด 400 เกวียน/วันรวมอุปกรณ์ และรถยกผ่านเว็บ ขายดี.คอมขายโรงสี จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ 37 ไร่ กำลังการผลิต 200-400 ตัน/วัน ราคา 300 ล้านบาท

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิก 656 ราย โดยรวมแล้วยังคงประกอบกิจการโรงสีข้าวอยู่ แต่ยอมรับว่าผู้ประกอบการโรงสีข้าวส่วนใหญ่ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิมที่ประกอบกิจการโรงสีข้าวเพียงอย่างเดียว เช่น ขยายทำธุรกิจส่งออกข้าว ผลิตข้าวถุงขายในประเทศ เป็นพันธมิตรกับผู้ส่งออก เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ หรือแม้กระทั่งการประกอบกิจการด้านพลังงาน เช่น โซลาร์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น เพราะหากจะดำเนินกิจการโรงสีข้าวเพียงอย่างเดียว ขณะนี้แข่งขันกันรุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากทำกิจการโรงสีข้าวเพียงอย่างเดียวต้องแข่งแกร่งจริง ๆ มิฉะนั้นจะอยู่ยาก

กระแสการประกาศขายกิจการโรงสีข้าวถือเป็นสถานการณ์ “ปกติ” เพราะมีทั้งที่ตั้งใหม่และเลิกกิจการ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ การปรับตัวของธุรกิจ เพราะหากยังแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้สวนทาง ภาระหนี้ย่อมมีปัญหา ต้องยอมรับว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการกิจการโรงสีข้าวเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินลำบากมากขึ้น เพราะความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ต่างจากอดีตที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่าย ไม่เข้มงวดเช่นปัจจุบัน ที่สถาบันทางการเงินมองว่าธุรกิจโรงสีข้าวมีความเสี่ยง ทำให้เงินหมุนเวียนในธุรกิจโรงสีข้าวมีปัญหา และส่วนใหญ่โรงสีซื้อข้าวโดยจ่ายเงินทันที แต่ขายข้าวเป็นรูปแบบเชื่อ ต้องใช้เครดิตรอ 30 วันในการจ่าย

“เงินหมุนเวียนมีความสำคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งแต่ละโรงจะใช้หลัก 6-7 แสนบาท จนถึง 1-2 ล้านบาท ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง แต่ช่องทางรายได้แคบลง แม้ข้าวจะเป็นสินค้าจำเป็น ทุกคนต้องซื้อบริโภค ขายข้าวได้ตลอด แต่ราคามีการปรับขึ้น-ลงตลอด ตามความต้องการของตลาดและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น-ลดลง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ปัจจุบันการตลาดไม่เหมือนในอดีต ราคาต้องอ้างอิงจากราคาต่างประเทศด้วย โรงสีบางรายขาดทุนมาตั้งแต่ 7-8 ปีก่อน ช่วงที่ราคาข้าวลดลงต่อเนื่อง 30-40% ทำให้ข้าวที่สต็อกช่วงขาดทุน หลายรายขาดทุนสะสม หรือบางรายทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสม ไม่มีข้าวเข้าก็ต้องเลิกกิจการ”

ส่วนปัญหาโควิด-19 ไม่ได้กระทบโรงสีโดยตรง และช่วงนี้ผลผลิตออกหมดแล้ว เป็นช่วงที่ชาวนาเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปี ซึ่งตามตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่ามีพื้นที่ปลูกข้าว 60 ล้านไร่ ส่วนปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากเกิดภัยแล้งปริมาณผลผลิตอาจลดลง และต้องรอดิตตามสถานการณ์ฝนว่าจะเป็นอย่างไร

นายศิริเดช เอื้ออุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า กลุ่มโรงสีข้าวเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางสถาบันการเงินจึงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างและมีความไม่แน่นอน เช่น ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะไม่พัฒนาคุณภาพ ไม่ลดต้นทุน ประกอบกับได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง ส่วนใหญ่พบว่าช่วงภัยแล้ง ผลผลิต

ออกมาน้อย เช่น จากเดิมปลูกข้าวนาปรังได้ 3 ครั้ง ปัจจุบันเหลือเพียง 1-2 ครั้ง ผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่ใช้สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงจึงขาดสภาพคล่อง รายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้

ในส่วนของธนาคารกรุงเทพ การปล่อยสินเชื่อโรงสีข้าวยังเป็นปกติ เน้นสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนในสัดส่วนมากกว่าสินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งจะเบิกใช้ตามผลผลิตข้าว หากผลผลิตน้อย การเบิกใช้วงเงินจะน้อย ผลผลิตเยอะการใช้วงเงินจะสูงขึ้น ทำให้ไม่มีปัญหา ประกอบกับสัดส่วนพอร์ตโรงสีข้าวของธนาคารมีอยู่ไม่มาก

ด้านนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SMEs ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ตอนนี้นักการมีพอร์ตลูกค้าโรงสีข้าวเหลือค่อนข้างน้อย วงเงินสินเชื่อราว 150-200 ล้านบาท จากพอร์ตสินเชื่อคงค้างเอสเอ็มอีที่มีอยู่ราว 2.3 แสนล้านบาท เนื่องจากเป็นธุรกิจมีความเสี่ยงธนาคารพยายามลดพอร์ตสินเชื่อกลุ่มนี้ลง ไม่นั่นปล่อยให้ลูกค้ารายใหม่ ส่วนพอร์ตที่เหลือคงค้างจะดูแลช่วยเหลือลูกค้าเต็มที่ ทั้งการให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) เสริมสภาพคล่องและกระแสเงินสด หากมีปัญหาจะยืดอายุการชำระหนี้ให้

นายสมพร มุลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM เปิดเผยว่า สถานการณ์เทขายทรัพย์สินที่เป็นโรงสีข้าว ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่นีสัญญาแรงเทขายต่อเนื่องทุกปี ระดับราคาตั้งแต่ 50-100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทรับซื้อเข้ามาอยู่ในพอร์ตบ้าง แต่เป็นทรัพย์สินรอการขาย (NPA) แต่ขายออกค่อนข้างยาก ทำให้ต้องปรับแผนกลยุทธ์การขายมาเป็นการเช่าแทน และไม่นั่นซื้อเข้ามามากนัก

การรับซื้อทรัพย์สินที่เป็นโรงสีข้าว นั้น บริษัทจะคำนวณความเป็นไปของการกลับมาของธุรกิจภายใน 5 ปี เพื่อพิจารณาราคาที่เหมาะสม มีอยู่ 2 ประเภท 1.โรงสีรุ่นเก่า ที่ผ่านมามากหลายรุ่นหลายยุค เครื่องจักรไม่ทันสมัย อาคารเป็นไม้ ราคารับซื้อจะถูกกดส่วนลด (discount) เหลือเพียง 20-30% โดยเครื่องจักรไม่ถูกประเมินราคา แต่ที่ดินจะให้ราคาตามตลาด 2.โรงสีรุ่นใหม่ จะมีมูลค่ามากขึ้น เนื่องจากอาคารนำไปพัฒนาเป็นโกดัง หรือคลังกระจายสินค้าได้ แต่จะรับซื้อราคาจะไม่สูงมาก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

XX

เวียดนาม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 8 ปี เนื่องจากผู้ค้าข้าวต่างเร่งจัดหาข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาวะฝนที่ตกหนักทำให้การเก็บเกี่ยวในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงต้องหยุดชะงักลง โดยข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับประมาณ 475 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจาก 450-460 เหรียญสหรัฐต่อดันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2012

วงการค้าระบู่ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการที่จะจัดหาข้าวให้เพียงพอตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ซื้อจากมาเลเซียและคิวบา ประกอบกับฝนที่ตกหนักได้ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวในจากฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงต้องล่าช้ากว่ากำหนด

ทางด้าน The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-15 มิถุนายนนี้ มีเรือประมาณ 18 ลำ ที่เข้ามาอรับมอบข้าวที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City Port เพื่อขนถ่ายสินค้าข้าวประมาณ 261,850 ตัน

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2563 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 508,527 ตัน ลดลงประมาณ 22.39% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกจำนวน 655,260 ตัน และลดลงประมาณ 31.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกจำนวน 741,044 ตัน

โดยในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 163,150 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 2,800 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 16,520 ตัน ปลายข้าวจำนวน 14,845 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 126,963 ตัน ข้าวหอมจำนวน 173,450 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 10,799 ตัน โดยส่งไปยัง ตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย

1.ตลาดเอเชียจำนวน 435,037 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 133,996 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 2,800 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 16,520 ตัน ปลายข้าวจำนวน 10,602 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 125,248 ตัน ข้าวหอมจำนวน 137,507 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 8,364 ตัน

2.ตลาดแอฟริกาจำนวน 50,170 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 18,925 ตัน ปลายข้าวจำนวน 3,385 ตัน ข้าวหอมจำนวน 27,734 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 125 ตัน

3.ตลาดยุโรปจำนวน 1,192 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 25 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 152 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,014 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 1 ตัน

4.ตลาดอเมริกาจำนวน 565 ตัน ประกอบด้วย ข้าวเหนียวจำนวน 60 ตัน ข้าวหอมจำนวน 341 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 163 ตัน

5.ตลาดโอเชียเนียจำนวน 5,868 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 1,204 ตัน ปลายข้าวจำนวน 858 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 165 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,777 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 1,864 ตัน และตลาดอื่นๆ ประมาณ 15,697 ตัน

มีรายงานว่า สมาชิกแห่งชาติของเวียดนามได้เห็นชอบการให้สัตยาบันในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป (EVFTA) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2020 นี้ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปสู่การลดภาษีสินค้าประมาณ 99% ในการซื้อขายสินค้าระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป โดยคาดการณ์ว่า ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2019 เวียดนามและสหภาพยุโรปได้ร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม หรือ EVFTA และข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนเวียดนาม-สหภาพยุโรป หรือ EVIPA ณ กรุงฮานอย ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของเวียดนามในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเศรษฐกิจโลก ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากอัตราภาษีนำเข้าระหว่างกันที่ลดลง

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคา 930 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ลดลงจากราคาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ 940 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ปลายข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) A1 Super ราคาที่ 515 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปลายข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) A1 Extra ราคาที่ 600 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคา 850 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นจากราคาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ 830 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 550 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 600 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 1,400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวกล้องหอมอินทรีย์ (Organic Brown Jasmine – Premium quality) ราคาทรงตัวที่ 1,370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (The Ministry of Commerce) ระบุว่า ผู้ซื้อข้าวจากประเทศในอาเซียนทั้ง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ได้แสดงความสนใจที่จะซื้อข้าวจากเมียนมา โดยมาเลเซียต้องการซื้อ 300,000 ตัน และฟิลิปปินส์ต้องการซื้อ 50,000 ตัน ส่วนอินโดนีเซียยังไม่ยืนยันปริมาณที่ต้องการซื้อ โดยทั้ง 3 ประเทศกำลังพยายามที่จะจัดหาข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้รองรับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ได้ซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 60,000 ตัน

สหพันธ์ข้าวของเมียนมา รายงานว่า ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2019 - 15 พฤษภาคม 2020 เมียนมาส่งออกข้าวและข้าวหักรวมกว่า 1.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 542 ล้านดอลลาร์ โดยส่งไปทางด่านชายแดนประมาณ 14% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด และส่งไปทางเรือเดินทะเลประมาณ 86% ซึ่งในปัจจุบันเมียนมาส่งออกข้าวไปยัง 62 ประเทศ โดยมีจีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ ขณะที่มีการส่งออกข้าวหักไปยัง 53 ประเทศ ส่วนใหญ่ส่งไปประเทศเซเนกัล

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

รายงานความคืบหน้าของการเสนอราคาขายข้าวขาว 25% (25% broken well-milled long-grain white rice) จำนวน 300,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government; G2G) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าข้าวจากเมียนมาเสนอราคาต่ำที่สุดโดย สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) เสนอราคา 489.25 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF) จำนวน 33,000 ตัน

ขณะที่ บริษัท Vinafood จากเวียดนามเสนอราคาที่ 497.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) จำนวน 163,500 ตัน สำหรับส่งมอบไปที่ปลายทางทุกแห่ง และราคาที่ 540 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) จำนวน 163,500 ตัน สำหรับส่งมอบไปที่ปลายทาง Manila

ส่วนข้าวอินเดีย เสนอโดยสหพันธ์สหกรณ์การตลาดเกษตรแห่งชาติของอินเดีย (India's National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.) เสนอราคาที่ 484.7 และ 485.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) จำนวน 96,000 ตัน

ทางด้านกรมการค้าต่างประเทศของไทย (Thailand's Department of Foreign Trade) เสนอราคาสูงที่สุดที่ 541 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) จำนวน 174,000 ตัน

ก่อนหน้านี้ บริษัท Philippines International Trading Corporation (PITC) ซึ่งเป็นบริษัทการค้าของรัฐบาลได้ออกประกาศเชิญชวนหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศเข้าร่วมการเสนอราคาขายข้าวขาว 25% (25% broken well-milled long-grain white rice) จำนวน 300,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government; G2G) โดยจะจัดหาจากประเทศไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และอินเดีย ซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดหาข้าวในครั้งนี้จำนวนประมาณ 7.45 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 146 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ PITC ได้กำหนดวันยื่นเสนอราคาในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และกำหนดส่งมอบจำนวน 150,000 ตัน ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และอีก 150,000 ตัน ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยข้าวจำนวน 174,000 ตัน จะส่งมอบไปยังกรุงมะนิลา ส่วนที่เหลือจะส่งไปยัง Davao จำนวน 45,000 ตัน Cebu จำนวน 42,000 ตัน, Zamboanga จำนวน 24,000 ตัน, และ Tacloban จำนวน 15,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา PITC ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบล็อตแรกจำนวน 150,000 ตัน เป็นภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และอีก 150,000 ตัน ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2563 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 19.06 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 382 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 18.81 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 369 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า โดยราคาข้าวเปลือกในขณะนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 4%

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.28 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 786 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 39.25 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 772 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 849 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 42.34 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 832 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.73 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 712 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 35.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 695 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.17 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 765 เหยียดสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 37.9 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 744 เหยียดสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มา *Oryza.com*

จีน

มีรายงานว่า จากความสำเร็จของจีนที่คิดค้นข้าวทนเค็ม ข้าวน้ำทะเล ได้ทำให้จีนเริ่มขยายพื้นที่ปลูกข้าวตามชายฝั่งทะเล และที่สำคัญคือทะเลทรายทางตอนเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา นายหยวนหลงผิง นักปฐพีวิทยาชื่อดังและทีมของเขาได้เริ่มต้นทำการทดลองปลูกข้าวในดินเค็มต่าง ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน

การทดลองครั้งนี้ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวในชิงเต่า ภายใต้การนำของนายหยวน ที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้พัฒนาข้าวลูกผสมสายพันธุ์แรก โดยการทดลองจะเน้นไปที่การปลูกข้าวบนพื้นที่ดินเค็มต่างมากกว่า 412.5 ไร่ ในเขตปกครองตนเองระดับอำเภอหังจิน

ศูนย์วิจัยข้าวได้ทดลองพันธุ์ข้าว 181 สายพันธุ์ กระทั่งพบสายพันธุ์หนึ่งที่เหมาะสมจะปลูกในพื้นที่ดินเค็มต่างรุนแรงในมองโกเลียใน ซึ่งจะเป็นรากฐานสู่ความเป็นไปได้ที่จะปลูกข้าวในปริมาณมาก

เขตปกครองตนเองระดับอำเภอหังจินมีพื้นที่ดินเค็มต่างริมฝั่งแม่น้ำเหลืองประมาณ 166,668.75 ไร่ ซึ่งแทบไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตร รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก หน่วยงานท้องถิ่นจึงร่วมมือกันกับศูนย์วิจัยข้าว วางแผนที่จะปลูกข้าวน้ำเค็มในพื้นที่ประมาณ 41,668.75 ไร่ โดยมีการประเมินว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี 2025

ทั้งนี้ ประชาชนจีนจะบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เช่นเดียวกับกับอีกหลายประเทศในเอเชีย โดยจีนมีพื้นที่ดินเค็มต่างประมาณ 625 ล้านไร่ และพื้นที่ดินเค็มต่างราว 1 ใน 5 ที่สามารถปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกได้

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง หลังจากที่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ทั้งนี้ ภาวะราคาข้าวล่าสุด ข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 368-373 เหยียดสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 370-375 เหยียดสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากในช่วงนี้ผู้ซื้อจากแอฟริกาและเอเชียได้ชะลอการซื้อหลังจากที่มีการซื้อไปเป็นจำนวนมากเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้ว

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 44.2 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 23.429 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 38.02 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 49.15 ล้านตันในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 80 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 71.72 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 73.977 ล้านตัน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมี

ประมาณ 35.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.16 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 45% เมื่อเทียบกับจำนวน 24.7 ล้านตัน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) รัฐบาลอินเดียจะจัดหาข้าวได้ถึง 48.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 46.26 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากแคว้นต่างๆ เช่น Panjab 10.88 ล้านตัน Telangana 6.52 ล้านตัน Andhra Pradesh 4.56 ล้านตัน Haryana 4.3 ล้านตัน Chhattisgarh 3.97 ล้านตัน Uttar Pradesh 3.79 ล้านตัน Odisha 3.71 ล้านตัน เป็นต้น

ทางด้านราคาขายส่งข้าวในปีนี้อยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัว โดยที่ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดการด้านอุปทานข้าวในประเทศต้องหยุดชะงักลงจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้รัฐบาล

ต้องออกมาตรการ Lockdown ส่งผลให้การเดินทางติดต่อกันถูกจำกัด ซึ่งต่อมาหลังจากที่สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นรัฐบาลจึงได้เริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดโดยอนุญาตให้มีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้บ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ข้าว และพืชอาหารอื่นๆ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ราคาข้าวเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม และคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงไปอีก หลังจากที่เมื่อผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิต Rabi ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากเป็นประวัติการณ์ และผลผลิตจากฤดู Kharif ออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันราคาข้าวในประเทศสำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common-grade coarse rice) ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญราคาอยู่ระหว่าง 26,150-29,350 รูปีต่อตัน หรือประมาณ 344-386 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยคาดว่าราคาข้าวจะขึ้นอยู่กับความต้องการข้าวเพื่อการส่งออกรวมทั้งภาวะราคาข้าวในตลาดโลก รวมทั้งความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวปีการผลิต 2020/21 และปริมาณฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูมรสุม

สำหรับการส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2019-กุมภาพันธ์ 2020) ของปีการผลิต 2019/20 มีประมาณ 4.7 ล้านตัน โดยการส่งออกข้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานที่ทำเรือและอุปสรรคด้านลอจิสติกส์จากมาตรการ LOCKDOWN โดยสถานการณ์ด้านการขนส่งเริ่มผ่อนคลายในช่วงกลางเดือนเมษายนหลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าวิ่งได้และการปฏิบัติงานที่ทำเรือสามารถทำได้แล้ว ทั้งนี้คาดว่าภาวะการส่งออกข้าวของอินเดียในปีนี้จะกลับมาแข็งแกร่งเนื่องจากอุปทานข้าวที่มีปริมาณมากและระดับราคาข้าวสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ ได้

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (The Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 123 แห่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 55.84 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 69.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.01 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 3.77% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 58.03 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 33% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 171.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

รัฐบาลอิหร่านได้ปรับลดภาษีศุลกากร (the customs duty) สำหรับการนำเข้าข้าวจากเดิมอัตรา 25% เหลือ 10% ซึ่งการปรับลดภาษีครั้งนี้เพื่อต้องการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวที่นำเข้า

ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2020 ราคาข้าวเกรด A ที่นำเข้าราคาอยู่ที่ประมาณ 119,863 เรียลต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 2,840 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 16% และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 34%

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 รัฐบาลได้ยกเลิกการจัดสรรเงินตราต่างประเทศในอัตราเงินอุดหนุนที่ 42,000 เรียลต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงคือ 42,158 เรียลต่อเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการนำเข้าข้าว

เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีรายงานว่าข้าวบาสมาดิของอินเดียประมาณ 250,000 ตันมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ติดค้างอยู่ที่ท่าเรือของอิหร่านในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับธนาคารกลางอิหร่าน (the Iranian Central Bank) ซึ่งรายงานข่าวระบุว่าธนาคารได้หยุดการจัดสรรสกุลเงินให้กับผู้ซื้อข้าวในประเทศเนื่องจากปัญหาการขนถ่ายสินค้าที่ล่าช้า

ในขณะที่ผู้ส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดียได้เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียหามาตรการช่วยเหลือเพื่อรับประกันการจ่ายเงินที่มั่นคงจากอิหร่าน โดยขอให้รัฐบาลอินเดียเข้าแทรกแซงในกลไกการชำระเงินที่ปลอดภัยสำหรับอิหร่านเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ที่มา Oryza.com

ซาอุดีอาระเบีย

มีรายงานว่า รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ประกาศปรับอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า (the customs duty) รวมถึงสินค้าข้าวด้วย ซึ่งจากการปรับอัตราภาษีในครั้งนี้ ตามตารางพิกัดสินค้าที่ปรับปรุงใหม่ (Harmonized Tariff Schedule; HTS) ภาษีศุลกากรสำหรับข้าว อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ (เช่น สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ต ผัก ผลไม้ น้ำตาล น้ำผลไม้ ซอส และน้ำผึ้ง) อาจจะมีอัตราภาษีสูงถึง 25% จากเดิมที่อัตรา 5% ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า

ที่มา Oryza.com

ออสเตรเลีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (มีนาคม 2021-กุมภาพันธ์ 2022) ประเทศออสเตรเลียจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 300,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวนประมาณ 39,000 ตัน ในปี 2019/20 เนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำสำหรับการเพาะปลูกจะมีเพิ่มขึ้น หลังจากที่ยี่ปีก่อนออสเตรเลียประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงจนไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าว ทั้งนี้การผลิตข้าวของออสเตรเลียต้องพึ่งพาระบบชลประทานและปริมาณน้ำที่เพียงพอ ซึ่งตามปกติแล้วการเพาะปลูกข้าวจะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคมและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยจะปลูกในพื้นที่ตอนใต้ของรัฐ New South Wales และมีบางส่วนที่ปลูกในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐ Victoria และแนวชายฝั่งของรัฐ Queensland

ในปี 2018/19 และ 2019/20 การผลิตข้าวของออสเตรเลียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะภัยแล้งรุนแรงที่ทำให้ระบบชลประทานใช้การไม่ได้ โดยแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมข้าวระบุว่า ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นถึง 200-300 เหรียญสหรัฐต่อเมกะลิตร (1,000,000 ลิตร) และในปี 2019/20 ก็พุ่งขึ้นไปถึง 650 เหรียญสหรัฐต่อเมกะลิตร

ในปัจจุบันระดับการกักเก็บน้ำไว้อยู่ในระดับต่ำและใกล้เคียงกับปี 2019 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพความแห้งแล้ง ซึ่งการตัดสินใจปลูกข้าวจะขึ้นอยู่กับระดับของความแน่นอนของความพร้อมในการใช้น้ำจากระบบชลประทานหลังจากที่มีฝนตกในช่วงฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีอิทธิพลต่อระดับการกักเก็บน้ำ

ทางด้าน สำนักอุตุนิยมวิทยา (The Bureau of Meteorology) คาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่ปลูกข้าวหลักๆ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม

สำหรับการบริโภคข้าวในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 330,000 ตัน จากคาดการณ์ที่ 320,000 ตัน ในปี 2019/20 ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คาดว่าจะกระตุ้นความต้องการข้าวในระยะสั้นเนื่องจากการเร่งซื้อข้าวเพื่อกันตุนไว้ โดยในปี 2020/21 คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 200,000 ตัน ลดลงจากจำนวนประมาณ 300,000 ตัน ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าในปี 2019/20 ขณะที่การส่งออกข้าวในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 150,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 25,000 ตัน ที่คาดว่าจะส่งออกในปี 2019/20 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น

ส่วนสต็อกข้าวสิ้นปีในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 47,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 27,000 ตัน ในปี 2019/20

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-2 มิถุนายน 2563 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,128,882 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,073,710 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 210,868 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 53.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 137,073 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 918,014 ตัน ลดลงประมาณ 1.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 936,638 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 41,917 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-2 มิถุนายน 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 234,264 ตัน ฝรั่งเศส 157,054 ตัน เนเธอร์แลนด์ 144,048 ตัน สเปน 84,623 ตัน อิตาลี 81,580 ตัน โปแลนด์ 74,923 ตัน เยอรมนี 63,560 ตัน โปรตุเกส 66,236 ตัน เบลเยียม 55,153 ตัน บัลแกเรีย 40,137 ตัน สาธารณรัฐเชค 28,852 ตัน สวีเดน 26,649 ตัน ลิทัวเนีย 16,508 ตัน สโลวาเกีย 9,915 ตัน เดนมาร์ก 7,930 ตัน โรมาเนีย 7,319 ตัน ฮังการี 7,060 ตัน ออสเตรีย 5,651 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-1 มิถุนายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 154,176 ตัน เพิ่มขึ้น 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 79,340 ตัน ลดลง 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 64,340 ตัน ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจาก

ไทยจำนวน 40,723 ตัน ลดลง 11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 32,457 ตัน เพิ่มขึ้น 5,779.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 144,251 ตัน เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 132,736 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 111,302 ตัน ลดลง 19.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 76,176 ตัน เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 75,171 ตัน ลดลง 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 244,323 ตัน เพิ่มขึ้น 20.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 32,401 ตัน เพิ่มขึ้น 80.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 19,863 ตัน เพิ่มขึ้น 40.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 17,944 ตัน ลดลง 13.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากรัสเซียจำนวน 12,090 ตัน เพิ่มขึ้น 117.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-1 มิถุนายน 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 147,871 ตัน เนเธอร์แลนด์ 87,208 ตัน โปรตุเกส 59,013 ตัน เบลเยียม 45,107 ตัน ฝรั่งเศส 38,203 ตัน อิตาลี 33,190 ตัน สเปน 40,618 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 127,870 ตัน เยอรมนี 75,522 ตัน เนเธอร์แลนด์ 73,511 ตัน สหราชอาณาจักร 82,431 ตัน อิตาลี 40,735 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 179,525 ตัน สหราชอาณาจักร 60,489 ตัน ฝรั่งเศส 34,394 ตัน เนเธอร์แลนด์ 36,734 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-2 มิถุนายน 2563 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 180,289 ตัน ลดลง 10.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 200,636 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 146,692 ตัน ลดลงประมาณ 14.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 171,218 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 33,597 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,418 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,380 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-2 มิถุนายน 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 96,034 ตัน โปรตุเกส 34,734 ตัน สเปน 20,728 ตัน บัลแกเรีย 6,793 ตัน โรมาเนีย 5,445 ตัน เบลเยียม 5,731 ตัน กรีซ 2,840 ตัน โปแลนด์ 2,121 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 1,014 ตัน เยอรมนี 933 ตัน สโลวาเนีย 834 ตัน เนเธอร์แลนด์ 528 ตัน เป็นต้น ที่มา *Oryza.com*

อุรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวประมาณ 96,265 ตัน ลดลงประมาณ 37% เมื่อเทียบกับจำนวน 153,115 ตัน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 123.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,008 ตัน ในช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤษภาคมมีการส่งออกข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 57,570 ตัน ข้าวกล้อง 10,149 ตัน ข้าวหัก 2,277 ตัน และข้าวเปลือก 26,269 ตัน

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2020 นี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2020) อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 438,237 ตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 68% เมื่อเทียบกับจำนวน 260,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าส่งออกประมาณ 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 86% เมื่อเทียบกับจำนวน 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 106,624 ตัน ข้าวกล้อง 44,995 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 258,218 ตัน และข้าวหัก 28,401 ตัน

ประเทศปานามาเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดมีจำนวน 105,698 ตัน ประเทศเปรู 81,577 ตัน ประเทศบราซิล 56,964 ตัน ประเทศคิวบา 26,545 ตัน ประเทศเม็กซิโก 27,196 ตัน ประเทศตุรกี 18,578 ตัน ประเทศเคนกา 18,000 ตัน ประเทศเฮติ 17,677 ตัน ประเทศเบลเยียม 14,438 ตัน ประเทศสหราชอาณาจักร 13,383 ตัน ประเทศคอซตาริกา 11,786 ตัน ประเทศชิลี 7,143 ตัน และประเทศอื่นๆ 36,252 ตัน

ในปี 2019 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2019) อูรุกวัยส่งออกข้าว 892,743 ตัน มูลค่าประมาณ 372 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 ที่ส่งออกได้ 842,883 ตัน มูลค่าประมาณ 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 154,263 ตัน ข้าวกล้อง 86,521 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 549,968 ตัน และข้าวหัก 101,991 ตัน โดยประเทศเปรูเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดจำนวน 162,524 ตัน ตามด้วยประเทศบราซิล 115,050 ตัน ประเทศเม็กซิโก 106,092 ตัน ประเทศคิวบา 94,003 ตัน ประเทศเวเนซุเอลา 87,100 ตัน ประเทศอิรัก 62,000 ตัน ประเทศเคนกา 57,879 ตัน ประเทศตุรกี 44,747 ตัน ประเทศคอซตาริกา 40,858 ตัน ประเทศเซียร์ราลีโอน 35,909 ตัน ประเทศเบลเยียม 25,120 ตัน และประเทศอื่นๆ 61,462 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (พฤษภาคม 2020-เมษายน 2021) อูรุกวัยจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 1.2 ล้านตัน ในปีการตลาด 2019/20 โดยพื้นที่เพาะปลูกในปี 2020/21 อยู่ที่ประมาณ 912,500 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก 887,500 ไร่ในปี 2019/20 ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 72,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 75,000 ตัน ในปี 2019/20 (ซึ่งคาดว่าผลกระทบของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำให้ความต้องการบริโภคข้าวในปี 2019/20 เพิ่มขึ้น) ด้านการส่งออกในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 790,000 ตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยตลาดหลักคือ ประเทศเปรู (ส่วนใหญ่นำเข้าข้าวสาร) เม็กซิโก และบราซิล รวมทั้งอิรัก (ขึ้นอยู่กับการจัดประมูลของรัฐบาลอิรักและระดับราคาข้าวของอูรุกวัยในขณะนั้น)

ที่มา *Oryza.com*